



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



**Mastery**  
เป็นนายตนเอง



**Originality**  
สร้างสรรค์สิ่งใหม่



**People Centered**  
ใส่ใจประชาชน



**Humility**  
ต่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
มติชน สยามรัฐ คมชัด ลึก ไทยโพสต์ แนวหน้า	<p><b>โครงการก้าวคนละก้าว</b></p> <p>- ตุน และคณะ วิ่งถึงจุดรอยต่อระหว่าง อ.ชนอม จ.นครศรีธรรมราช กับ ต.ปากแพรก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อ.ดอนสัก รวมทั้งแพทย์-พยาบาล รพ.ดอนสัก และประชาชนปรบมือต้อนรับ มีการยื่นถือธนบัตรที่ร้อยต่อเป็นแถวยาวเป็นแนวกั้น โดยไม่มีการเปิดแทรกแย่งเข้าถ่ายรูปหรือแย่งเซลฟี่เป็นตัวอย่างที่ดี</p> <p>นพ.ธรณี กายี รองผอ.รพ.นครพิงค์ จ.เชียงใหม่ เปิดเผยว่า รู้สึกขอบคุณและพยายามมีส่วนร่วม ขณะนี้ได้วางแผนไว้หลายทาง คือ 1.ตั้งคณะกรรมการในการดูแลเรื่องนี้ ประสานงานกับคณะกรรมการของตุนที่ส่วนกลาง 2.จัดทีมช่วยดูแลในการตั้งจุดรับบริจาค ทั้งการตั้งกล่องรับบริจาค เปิดจุดจำหน่ายของที่ระลึกของตุน รวมถึงทำป้ายประชาสัมพันธ์ ช่องทางการบริจาคให้โครงการ ส่วนการเปิดจำหน่ายเสื้อและหมวกแรกแรก หมดใน 3 วัน ได้ยอดเงิน 3 แสนกว่าบาท ได้ประสานไปยังส่วนกลางขอส่งจองเสื้ออีก 2,500 ตัว หมวกอีก 500 ใบ หากขายหมดจะสามารถระดมเงินส่วนนี้ได้ อีกถึง 1 ล้านบาทเศษ นอกจากนี้ มีแผนจะจัดงานวิ่งคู่ขนานกับการวิ่งของตุน โดยชาวเชียงใหม่และรพ.นครพิงค์ ร่วมใจ "ก้าวคนละก้าว ไปพร้อมที่ตุน บอดี้สแลม" เพื่อระดมทุนนำไปสมทบกองทุนของตุนโดยจะมีขึ้นก่อนที่ตุนจะวิ่งมาถึงจังหวัดลำปาง และยังจัดนักวิ่งรวม 40 คน ส่วนใหญ่เป็นแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ วิ่งไปส่งตุนที่ จ.ลำปาง พร้อมจัดหน่วยการแพทย์ฉุกเฉินไปช่วยดูแล ประกอบด้วย รถตู้นักวิ่ง 2 คัน และรถการแพทย์ฉุกเฉินที่มีทีมแพทย์-พยาบาลอีก 1 คัน และในวันที่ตุนวิ่งจบที่แม่สาย ทีมนักวิ่งของรพ.นครพิงค์ จะวิ่งไปส่งตุนอีกครั้งเพื่อแสดงความยินดี เชิญชวนชาวเชียงใหม่ออกมาบริจาค หรือร่วมกิจกรรมที่รพ.จัด</p>
ข่าวสด	<p><b>ความรุนแรงในรพ.</b></p> <p>- เสนอข่าว นพ.ประดิษฐ์ ไชยบุตร ประธานสมาพันธ์แพทย์รพศ./รพท. กล่าวถึงปัญหาวิกฤตความรุนแรงในโรงพยาบาล ว่า ที่ผ่านมาไม่เคยจัดอบรมให้บุคลากรทางการแพทย์รับมือเมื่อโดนต่อว่าหรือถูกทำร้าย จึงไม่รู้ว่าจะแก้ปัญหาอย่างไร ทั้งนี้ นอกจากผู้ป่วยหรือญาติทำร้ายเจ้าหน้าที่แล้ว ยังพบมีคู่มือของคนไข้บุกมาทำร้ายผู้ป่วยในรพ. อีกด้วย เบื้องต้น มีมาตรการฝึกแผนรองรับแต่ยังไม่ได้ทำอย่างจริงจัง ซึ่งประเทศไทยมีกฎหมายแต่ไม่ได้นำมาใช้อย่างเข้มงวด ดังนั้น อาจถึงเวลาที่เรตต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและเพื่อเป็นการป้องปราม จึงอยากให้เอาจริงกับเรื่องนี้และผลการประชุมในครั้งนี้ จะรวบรวมส่งให้สธ.ต่อไป</p>
เดลินิวส์	<p><b>हनอนนิวกินี</b></p> <p>- เสนอข่าว นายประลอง ดำรงค์ไทย โฆษก ก.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า การทำงานเรื่องชนิดพันธุ์ต่างถิ่น จะทำงานในรูปคณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ (กอส.) ที่มี พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทส. เป็นประธาน และมีตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม เช่น ก.เกษตรฯ ก.วิทยาศาสตร์ฯ ก.สาธารณสุข โดยเรื่องนี้กรมวิชาการเกษตรจะตรวจพิสูจน์ว่าเป็นहनอนตัวแบนนิวกินีจริงหรือไม่ และมีปัจจัยการรุกรานระบบนิเวศในระดับใด เมื่อได้ความชัดเจน จะนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการฯ เพื่อปรับบัญชีชนิดพันธุ์ต่างถิ่นจากบัญชี 4 มาเป็นบัญชี 1 จากนั้นจะมีมาตรการรองรับ เช่น การกำจัด โดยหน่วยงานที่มีหน้าที่ตามกฎหมายต่อไป</p> <p>นายสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า เบื้องต้นสรุปว่าहनอนนิวกินีไม่ทำอันตรายต่อพืชผลทางการเกษตร เป็นกลุ่มเดียวกับพวยอิ ไม่ใช่हनอนและไม่ใช่ศัตรูพืช ได้พูดคุยกับก.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้วว่า จะช่วยจัดหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์สนับสนุน ขณะนี้ยังไม่ทราบว่าจะหานอนนิวกินีเข้าไทยมาได้อย่างไร เป็นเอเลี่ยนสปีชีส์หรือไม่ ต้องดูความเป็นอยู่หรือวงจรชีวิต ที่จะประชุมคณะทำงานในเร็ว ๆ นี้</p>
เว็บไซต์อัมรินทร์ทีวี	<p><b>โพสต์เตือนพบเมือกในช่องคลอด</b></p> <p>- เสนอข่าว เฟซบุ๊ก "เจ้าแม่ผิวขาว เกอิชา Thailand" โพสต์ภาพพร้อมข้อความระบุว่า มีอาการคันในช่องคลอดและแสบเวลาปัสสาวะ แพทย์วินิจฉัยว่ากระเพาะปัสสาวะอักเสบ ให้ยามากินแต่อาการไม่ดีขึ้น ต่อมาพบเชื้อสีขาวอยู่ในช่อง</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>คลอด เป็นแผ่นสีขาวมีเมือก กว้าง 3 ซม. ยาว 8 ซม. จากการค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต คาดว่าน่าจะติดเชื้อจากยีสต์ ในช่องคลอด สาเหตุคิดว่าน่าจะเกิดจากเชื้อโรคสกปรก เวลาเข้าห้องน้ำสาธารณะ ขณะที่ส่งคอมออนไลน์มาแสดงความเห็นว่า ลักษณะเชื้อสีขาวคล้ายกับแผ่นนอมนัย</p>
<p>ทีวีช่อง TNN24 PPTV</p>	<p><b>จัดฟันเถื่อน</b></p> <p>-เสนอข่าว เฟซบุ๊กหมอแล็บแพนด้า แชร์ภาพจากเฟซบุ๊กของทันตแพทย์ชาวฟิลิปปินส์ เป็นภาพของการจัดฟันแพชั่นโดยหมอเถื่อนที่ไม่มีความรู้ในเรื่องการจัดฟัน ทำให้ฟันหลุดยกแผงทั้งที่ยังติดลวด</p> <p>ด้าน ทพ.สุธา เจียรณโชติชัย รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า การจัดฟันเป็นการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการบดเคี้ยวและปัญหาฟันซ้อนฟันเก ควรดำเนินการกับทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น ซึ่งจะมีการดูแลความสะอาดของสถานบริการและอุปกรณ์เป็นอย่างดี ฝากไปถึงกลุ่มที่ชอบหรือคิดจะจัดฟันแพชั่น รวมถึงกลุ่มผู้ประกอบการจัดฟันแพชั่นเถื่อน ให้หยุดการกระทำเพราะอันตรายและผิดกฎหมาย</p>
<p>ไลน์</p>	<p><b>ข่าวเทียพยาธาเซตามอลมีไวรัส</b></p> <p>-มีการส่งต่อข้อความเก่า เตือนให้ระวังการใช้ยาพยาธาเซตามอล P/500 ระบุว่ามีส่วนผสมของไวรัสชื่อ “แมคซูโป” ซึ่งเป็นไวรัสที่อันตรายร้ายแรงชนิดหนึ่งของโลก</p>
<p>ข่าวสด</p>	<p><b>ประชุมเวชปฏิบัติเพื่อการเสริมสวยา</b></p> <p>-เสนอภาพข่าว ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. เปิดการประชุมด้านเวชปฏิบัติเพื่อการเสริมสวยาระดับนานาชาติ AMAS 2017 ที่รร.อมารี วอเตอร์เกท กทม.</p>
<p>สวท.</p>	<p><b>เตือนงูกัดในพื้นที่น้ำท่วม</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รองปลัด สธ. กล่าวว่า ขณะนี้หลายพื้นที่ของประเทศไทยยังคงมีน้ำท่วม และภาคใต้มีฝนตกต่อเนื่อง สิ่งที่ต้องระวัง คือ สัตว์มีพิษที่หนีน้ำเข้ามาหลบซ่อนอยู่ตามที่พักอาศัย ซึ่งข้อมูลสำนักกระบาดวิทยาในรอบ 10 ปี ตั้งแต่ปี 2549-2558 พบผู้ป่วยถูกงูพิษกัดเฉลี่ยปีละกว่า 6,000 ราย มากสุดในช่วงปลายฝนต้นหนาว โดยเกือบทั้งหมดมักไม่ทราบชนิดของงูที่กัด แนะนำวิธีสังเกตงูมีพิษ คือ 1.มีรอยเขียว 2 ข้าง และมีอาการบวมแดงรอบๆ รอยกัด บางครั้งอาจเป็นเพียงรอยเดียว 2.อาจมีอาการปวดอย่างรุนแรง 3.คลื่นไส้อาเจียน 4.หายใจติดขัด หากรุนแรงอาจหยุดหายใจได้ 5.สายตาคุ่นมัว 6.มีน้ำลายมากผิดปกติ และ 7.หน้าชา หรือชาตามแขนขา ซึ่งพิษจะขึ้นกับชนิดของงู</p>
<p>กรมประชาสัมพันธ์ ทีวีช่อง NBT</p>	<p><b>การดูแลผู้พิการทางสติปัญญา</b></p> <p>-เสนอข่าว น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวในการประชุมวิชาการนานาชาติระดับเอเชียแปซิฟิก ซึ่งไทยเป็นเจ้าภาพ เพื่อส่งเสริมการวิจัยและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการดูแลผู้พิการทางสติปัญญา ว่า สิ่งสำคัญที่สุดของกระบวนการดูแลเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา คือ ต้องพบให้เร็ว เพื่อให้การช่วยเหลือได้ทันที ซึ่งจะทำให้คุณภาพชีวิตของเด็กดีขึ้นได้ มีการดูแลเป็นพิเศษ เข้าใจกระบวนการพัฒนาการของเด็ก และอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนช่วยกัน ทั้งพ่อแม่ แพทย์ และครู</p>
<p>กรมประชาสัมพันธ์</p>	<p><b>ผู้ป่วยเบาหวานเสี่ยงสมองเสื่อม</b></p> <p>-เสนอข่าว น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า วันที่ 14 พ.ย.ทุกปี เป็นวันเบาหวานโลก ผลการศึกษาวิจัยหลายชิ้นบ่งชี้ว่า ผู้ที่เป็นเบาหวานมีโอกาสเกิดปัญหาสุขภาพจิตถึงร้อยละ 14 มากกว่าประชาชนทั่วไปซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 6 โดยร้อยละ 30 จะเป็นโรคทางอารมณ์ เช่น โรคซึมเศร้า โรควิตกกังวล ทำให้ผู้ป่วยขาดการใส่ใจดูแลตัวเอง ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ได้ เบาหวานกำเริบ กระทั่งต่อการไหลเวียนของเลือดในสมองจากปัญหาหลอดเลือดแข็งตัว ทำให้สมองขาดเลือดไปเลี้ยง เพิ่มความเสี่ยงเกิดโรคสมองเสื่อมได้เร็วขึ้น</p>
<p>กรมประชาสัมพันธ์</p>	<p><b>การดูแลผู้สูงอายุ</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปานเนตร ปางพุฒิพงศ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ปัจจุบันภาวะสมองเสื่อมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในผู้สูงอายุไทย การดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม บุคลากรเจ้าหน้าที่รวมถึงครอบครัวหรือผู้ดูแล ต้องอาศัยทักษะและองค์ความรู้เฉพาะที่สามารถรับมือกับอาการทางพฤติกรรมและจิตที่แปรปรวนและความเสื่อมถอย การคงสภาพหรือกระตุ้นสรณณะสมอง สามารถดูแลตามแนวคิด Humanitude ซึ่งเป็นแนวคิดการดูแลที่เน้นบทบาทเหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านการรู้คิด ความจำ หรือมีความผิดปกติทางพฤติกรรม สูญเสียความเป็นตัวเอง โดยมีหลักการสำคัญ 4 องค์ประกอบ คือ 1.การพูด 2.การสบตา 3.การสัมผัส และ 4.การจัดท่าทางแนวตั้งตรง ซึ่งเหมาะสมกับการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมโดยเฉพาะ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
เฟซบุ๊กแฟนเพจ Drama-addict	<p><b>รพ.เลิดสินทำคลิปสอน CPR</b></p> <p>-โพสต์ข้อความชื่นชมรพ.เลิดสิน กรมการแพทย์ ที่มีส่วนในการผลิตคลิปสอนการทำ CPR ระบุว่า เป็นคลิปที่ไม่น่าเบื่อ เข้าใจง่าย และเข้าถึงประชาชน</p>
เว็บไซต์ Hfocus	<p><b>มาตรการยกเลิกใช้ถุงพลาสติก รพ.ระยอง</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.วิฑูรย์ ตำนานวิบูลย์ ผอ.รพ.ระยอง เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.2560 เป็นต้นมา รพ.ระยองมีมาตรการยกเลิกการใช้ถุงพลาสติกหิ้วสำหรับใส่ยาให้ผู้ป่วย ฉะนั้นแล้วสามารถลดการใช้ถุงพลาสติกได้ไม่ต่ำกว่าวันละ 2,500 ใบ หรือเดือนละ 7.5 หมื่นใบ และมีทางเลือกให้ผู้รับบริการ โดยจำหน่ายถุงผ้า Non Woven ที่ใช้ห่อเครื่องมือผ่าตัด ซึ่งตัดเย็บโดยเครือข่ายผู้ป่วย ชมรมฯ หรือจิตอาสา และนำรายได้ส่วนต่างกลับเข้ากองทุนเพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์ ถือเป็น การนำวัสดุเหลือใช้มาทำให้เกิดประโยชน์ซ้ำตามหลัก 3 R รวมถึงมีการตั้งกล่องใส่ถุงเหลือใช้ เพื่อนำมาแบ่งกันใช้ได้ นอกจากนี้ ยังมีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆ โดยเฉพาะการลดปริมาณขยะที่ไม่จำเป็น เช่น ปฏิเสธการใช้โฟมในทุกพื้นที่ของรพ. รวมทั้งวางนโยบายให้ร้านสะดวกซื้อในรพ.ลดการใช้ถุงพลาสติกด้วยการจำหน่ายถุง เชื่อว่าการดำเนินนโยบายอย่างค่อยเป็นค่อยไปจะทำให้เกิดการลดละเลิกได้ในที่สุด</p>
เดลินิวส์	<p><b>กิจกรรมออกกำลังกาย</b></p> <p>-เสนอข่าว นายวิทยา คุณปลื้ม นายกอบจ.ชลบุรี กล่าวว่า อบจ.ชลบุรี ร่วมกับสสจ.-อปท. จัดโครงการ "ปั่นจักรยานสร้างสุขภาพ ลดโลกร้อน" เพื่อเป็นการรณรงค์ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนลดการใช้รถยนต์ และใช้รถจักรยานหรือขนส่งมวลชนในการเดินทางเพิ่มมากขึ้น ถือเป็น การออกกำลังกายในชีวิตประจำวัน ส่งผลให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงขึ้น และลดปัญหาการจราจร</p>
ข่าวสด	<p><b>โรคหน้าหนาว</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.มณฑิร คณาสวัสดิ์ นพ.สสจ.สิงห์บุรี เปิดเผยว่า ช่วงปลายฝนต้นหนาว สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงบ่อยทำให้เด็กเป็นไข้หวัดได้ง่าย ผู้ปกครองต้องดูแลเอาใจใส่ โดยเฉพาะเด็กเล็กต้องระมัดระวังการอุดกั้นของทางเดินหายใจ เมื่อเด็กเป็นไข้หวัด ควรดื่มน้ำเปล่าให้มากๆ และบ่อยๆ ดูแลร่างกายให้อบอุ่น สวมเสื้อผ้าที่เหมาะสมกับสภาวะอากาศ รับประทานอาหารอ่อนๆ ย่อยง่าย พักผ่อนในที่อากาศปลอดโปร่ง และควรแยกเด็กที่เป็นไข้หวัดออกจากเด็กอื่นเพื่อป้องกันการติดไข้หวัด</p>